

Lục Bình, ngày tháng 10 năm 2024

Số -CV/ĐU

Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2024

Kính gửi - Ủy ban nhân dân xã,
- MTTQ và các đoàn thể xã,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy,
- Các đồng chí Tuyên truyền viên cơ sở.

Thực hiện Công văn số 293-CV/BTGHU, ngày 24/10/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện. Thường trực Đảng ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị các đồng chí Tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền tốt các nội dung sau:

1. Thời sự, chính trị

- Thông tin về sự kiện thời sự quốc tế, trong nước nổi bật, quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh và của tỉnh tới các địa phương khác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2024; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 (theo Kế hoạch số 265-KH/ĐU, ngày 21/8/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã); các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 (theo Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 09/10/2024 của Ủy ban MTTQ huyện về tuyên truyền và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024); hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 (từ ngày 17/10/2024-18/11/2024). Tình hình biển, đảo; công tác cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng tiêu cực; nhân quyền; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương, tỉnh phát động¹; các văn bản mới của Đảng ban hành²; tài liệu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt,

¹ Giải búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 (thời hạn đến 10/11/2024); Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ Năm, năm 2024-2025 (thời hạn cuối đến 31/7/2025); Giải Diên Hồng lần thứ ba – năm 2025 (khai thác tài liệu tại địa chỉ <https://giaidienhong.vn>); Giải Báo chí Bắc Kạn lần thứ XI; Giải báo chí với chủ đề “Đất và người Bắc Kạn”.

² Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 18/9/2024 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh

triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 20/10/2024); công tác triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 149-KH/ĐU, ngày 05/3/2024 của Đảng ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền gương “người tốt - việc tốt”, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Kinh tế

Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, các công trình, dự án trọng điểm, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (*tập trung những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị*)... Các hoạt động cung ứng sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh, huyện; những mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

3. Văn hóa - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền nội dung cốt lõi và giá trị căn bản của cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của 08 tỉnh, trong đó có tỉnh Bắc Kạn (*tổ chức từ ngày 02/11-04/11/2024*).

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 14/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; nội dung Kế hoạch 269-KH/HU ngày 08/10/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân của ngành y tế; hoạt động văn nghệ quần chúng, phong trào thể dục, thể thao ở các địa phương trong tỉnh, huyện.

4. Quốc phòng, an ninh

Hoạt động đảm bảo quốc phòng, quân sự, an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn huyện. Tuyên truyền người dân tích cực nêu cao tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm; nâng cao ý thức an toàn giao thông liên quan đến học sinh THCS, THPT và các phụ huynh; cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới...

Ủy: Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/9/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

5. Các ngày kỷ niệm

Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, truyền thống các ngành, cụ thể: Kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024); 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024); 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024); 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghe-n (28/11/1820- 28/11/2024)...

6. Tổ chức thực hiện

- UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc: Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Các đồng chí Tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước, thế giới, tỉnh, huyện.

Gửi kèm theo: (1) Nội dung tuyên truyền 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954-2024); (2) Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024); (3) Thông cáo báo chí của Ban tổ chức Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI, năm 2024.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Lưu Đảng ủy.

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi,

- Trang thông tin điện tử xã.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Đinh Thị Mỹ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

(Gửi kèm theo Công văn số -CV/ĐU, ngày /10/2024
của Đảng ủy xã)

I. Nội dung tuyên truyền 70 năm sự kiện tập kết ra bắc (1954-2024)

- Bối cảnh tình hình đất nước ta sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đưa cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc; ý nghĩa lịch sử của sự kiện; khẳng định việc đưa cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc là một quyết định mang tầm chiến lược, đây không chỉ là đợt chuyển quân thông thường mà còn là đợt chuyển quân mang trong đó những chủ trương, chính sách về quản lý, đãi ngộ, sử dụng và bồi dưỡng - đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ vừa góp phần cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Diễn biến, quá trình của cuộc chuyển và nhận quân tập kết ra Bắc năm 1954 của cả hai miền Nam - Bắc; những chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó.

- Khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quyết tâm thống nhất đất nước với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”; khẳng định Nhân dân hai miền Nam - Bắc luôn đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, dũng cảm trong xây dựng và chiến đấu ở mọi thời kỳ cách mạng của dân tộc; Nhân dân miền Bắc chuẩn bị chu đáo những điều kiện tốt nhất, đón tiếp tận tình cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam như đón người thân, anh em ruột thịt của mình; khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường của quân dân miền Nam, chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động của tổ chức với tinh thần “Đi hay ở đều là nhiệm vụ”.

- Tình cảm sâu nặng và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhân dân miền Nam thông qua các cuộc gặp của Bác với đồng bào, chiến sỹ miền Nam, qua bức thư thăm hỏi, động viên, căn dặn bộ đội, cán bộ và các gia đình từ miền Nam ruột thịt tập kết ra Bắc.

- Tuyên truyền việc phát huy những kết quả đạt được qua 70 năm thực hiện chủ trương đưa cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam ra Bắc: khẳng định nhiều cán bộ, chiến sỹ, học sinh đã trở thành cán bộ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các nhà khoa học đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, các nghệ sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ, nhà báo nổi tiếng, nhiều doanh nhân tài ba, trong đó nhiều người đã trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động... góp phần làm rạng danh quê hương,

đất nước. Việc vận dụng những bài học kinh nghiệm của sự kiện Tập kết ra Bắc trong thực hiện chiến lược xây dựng, rèn luyện thể hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

- Cô vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần của sự kiện tập kết ra Bắc tiếp tục đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là Lễ kỷ niệm, Chương trình cầu truyền hình, Hội thảo khoa học, ... các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo đời sống Nhân dân; quảng bá các di tích lịch sử địa điểm tập kết ra Bắc 1954 và đón đồng bào tập kết đối với Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

II. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024)

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp

nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia góp ý, xây dựng pháp luật; kiến nghị với Đảng và chính quyền nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng Nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội; chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Chỉ thị số 28 CT/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang 94 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết công tác Mặt trận với nhiệm vụ của địa

phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
